

Những vấn đề đặt ra

Trong Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đánh giá: Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn hiện nay vẫn còn những hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện dân chủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa được phát huy. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi còn hình thức, thiếu tính liên tục, đồng bộ, thiếu chiều sâu và tính thuyết phục. Một số nội dung công khai chưa đầy đủ, việc thực hiện những nội dung nhân dân bàn đề cấp có thẩm quyền quyết định còn hạn chế. Việc tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý cho cán bộ, đảng viên có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Một bộ phận nhân dân chưa phát huy hết công sức, trí tuệ tham gia xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên. Thực hiện dân chủ gắn với cải cách hành chính và đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần phong, gương mẫu, chưa tận tâm, tận lực, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thiếu dân chủ còn xảy ra ở một số đơn vị. Một số địa phương còn tình trạng vi phạm nguyên tắc trong quản lý thu chi ngân sách, để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết dẫn đến đơn thư tố cáo, phải xử lý cán bộ. Bên cạnh đó, một bộ phận nhân dân còn lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, gây trở ngại tới việc triển khai một số nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Công tác tiếp dân ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, chủ động theo đúng thẩm quyền dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp. Một số vụ việc xảy ra ở cơ sở chưa được giải quyết làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân, còn có những vụ việc phức tạp, kéo dài. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, còn thiếu cơ chế, kinh nghiệm, phương pháp hoạt động còn lúng túng.

Theo như phân tích của ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Mất ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh những năm 1997

Nhớ lễ khoan dân

(tiếp theo và hết)

KỶ IV: GẮN DÂN LÀ BÀI HỌC THÀNH CÔNG

20 năm đã trôi qua nhưng bài học kinh nghiệm “xương máu” rút ra từ sự kiện mất ổn định chính trị ở tỉnh ta những năm 1997 - 1999 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo để vận dụng thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.



Đồng Hưng thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

- 1999 đã để lại hậu quả nặng nề, kéo tục sự phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình khoảng 10 năm. Những năm sau đó, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phải gồng mình, nỗ lực hết sức tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để đạt được những thành tựu như hôm nay. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được “ngủ quên” thỏa mãn với những thành tích đã đạt được. Những hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các vụ việc xảy ra gần đây ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) hay ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho thấy bài học “xương máu” rút ra từ sự kiện mất ổn định chính trị ở Thái Bình những năm 1997 - 1999 đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Thái Bình đang dồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Mục tiêu đặt ra là: tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo

hướng hiện đại. Cùng với huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình, dự án lớn: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại Quỳnh Phụ... Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với Thái Bình sẽ rất nặng nề, đòi hỏi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải đổi mới đồng bộ cả về phương pháp, hình thức thực hiện theo phương châm linh hoạt, sáng tạo, đi vào chiều sâu và thực chất.

Bài học gắn dân, hiểu dân

Cũng theo ông Nguyễn Bá Côn: Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; coi đây là “cẩm nang” để xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đổi mới - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo

đang cần đẩy mạnh đấu tranh tư phê bình và phê bình; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc chất vấn của cấp ủy viên chức tại các kỳ họp của ban chấp hành đảng bộ. Làm tốt công tác dự báo nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở kịp thời giải quyết, không để phát sinh thành diện nóng.



Chăm sóc, giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Vũ Nghĩa, xã Duy Nhất (Vũ Thư).

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Những tháng ngày cùng cán bộ của tỉnh đi ổn định tình hình chính trị trong tỉnh những năm 1997 - 1999, tôi cho rằng những bức xúc của nhân dân lúc bấy giờ là do cơ sở, là do huy động nguồn lực quá sức dân, do mất dân chủ. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp cần công khai, minh bạch tất cả những nội dung liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân để nhân dân nắm vững và sử dụng quyền được biết của mình; trong huy động các nguồn lực trong nhân dân và phải biết khoan sức dân. Đổi mới cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm động viên nhân dân chủ động, tích

Ông Nguyễn Văn Hứa, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh (Quỳnh Phụ)



Trong quá trình ổn định tình hình ở An Ninh, một trong những bài học kinh nghiệm mà cấp ủy, chính quyền địa phương rút ra là phải thường xuyên tuyên truyền có hiệu quả, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò của Ban Dân vận Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, nhất là các tổ hòa giải ở cơ sở tham gia giải quyết các tranh chấp, xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để thành mâu thuẫn lớn phát sinh đơn thư khiếu kiện lên cấp trên. Hòa giải là hoạt động dân vận vì mọi người và trên cơ sở tình người ngày càng phát huy tác dụng thiết thực ở An Ninh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Phạm Văn Chiêm, thôn Trung Thịnh, xã Thái Thịnh (Thái Thụy)



Tôi là cán bộ xã Thái Thịnh thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ trước và trải qua sóng gió giai đoạn mất ổn định chính trị những năm 1997 - 1999. Bài học kinh nghiệm rút ra những năm đó đã tạo tiền đề để Thái Thịnh nói riêng, Thái Bình nói chung có bước phát triển vượt bậc như hôm nay. Thấy quê hương đổi mới, dân chủ ngày càng được phát huy, tôi rất vui mừng phấn khởi nên nhiệt tình ủng hộ các phong trào của địa phương. Mong rằng thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã kịp thời thông tin đến người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để bà con hiểu, đồng thuận trong thực hiện, đạt kết quả cao nhất.

cực thực hiện và phát huy các quyền dân chủ. Cán bộ, đảng viên phải gắn dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thấu hiểu xem họ cần gì. Tôi rất đồng tình với việc thí điểm qua tình địa cán bộ về sinh hoạt với chi bộ nông thôn, bởi việc này mang lại rất nhiều lợi ích. Cán bộ về mang chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Từ gắn dân, cán bộ học được ở người dân những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Văn Ang, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Bài học rút ra từ sự kiện mất ổn định chính trị của Thái Bình đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên sau 20 năm tình hình đã có rất nhiều thay đổi, nhiều vấn đề thực tế đặt ra cần được giải quyết, hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, yêu cầu về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng vì thế mà đòi hỏi cao hơn. Vì vậy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có kế hoạch cụ thể, xây dựng các quy chế và quy định trên từng lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, gắn với cải cách hành

chính nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp thực hiện tốt tư phê bình và phê bình trong nội bộ của Đảng, của cán bộ, đảng viên trước nhân dân; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường quan hệ gần gũi mật thiết giữa cán bộ với nhân dân; nơi nào nội bộ mất đoàn kết, cán bộ có sai phạm thì giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh, bởi thực tế đã chứng minh: “Đảng đoàn kết dân vững, Đảng trí tuệ dân theo, Đảng trong sạch dân tin”.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chia sẻ với báo chí từng 50 lần liên tục đi về điểm nóng Thái Bình để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình và theo ông bài học gắn dân, hiểu dân là không bao giờ cũ. Với kinh nghiệm rút ra từ giải quyết điểm nóng những năm 1997 - 1999, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận dụng bài học gắn dân, hiểu dân như lời đồng chí Phạm Thế Duyệt nói, chắc chắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của tỉnh Thái Bình sẽ có bước phát triển hơn nữa, tạo tiền đề cho sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN HÌNH - THU THUY



“Nếu không có bảo hiểm y tế, tôi không sống được đến hôm nay”

Người bình thường mắc bệnh đã khổ, những người không may mắc bệnh nan y như suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo 1 tuần 2 - 3 lần càng khổ cực gấp trăm lần bởi sự suy kiệt về sức khỏe và kinh tế. Song thật may, BHYT là cứu cánh cho người bệnh, giúp họ chi trả hầu hết chi phí điều trị để được duy trì sự sống.



Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình hầu hết đều được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình: Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị trong đó máu được lọc bên ngoài cơ thể bệnh nhân bằng máy chạy thận. Phương pháp chạy thận nhân tạo áp dụng đối với bệnh nhân bị suy thận. Bình thường, thận làm việc để lọc máu và thải chất độc, nước và muối ra khỏi cơ thể. Nhưng khi bị suy thận, đặc biệt là suy thận mãn giai đoạn cuối, quả thận ngừng làm việc hoàn toàn. Bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chỉ định chạy thận nhân tạo, khi đó máy lọc thận sẽ làm việc thay thế thận. Chạy thận nhân tạo, máu được bơm từ cơ thể người bệnh, qua màng lọc của máy lọc máu và được làm sạch, quay trở về cơ

thể. Hiện tại, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang điều trị cho 250 bệnh nhân chạy thận chu kỳ 2 - 3 lần/tuần, thời gian mỗi lần chạy thận từ 3 - 4 giờ đồng hồ. Những người đã bị mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, tức là thận bị hỏng hoàn toàn thì phải chạy thận suốt đời. Chạy thận không chỉ chữa được bệnh thận nhưng là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe và sự sống. Cũng vì phải chạy

thận suốt đời nên cuộc sống của người bệnh gần như gần bó với bệnh viện. Trong số các bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, người chạy thận lâu năm nhất là 15 năm, người ít nhất cũng đã vài năm chạy thận. Do phải điều trị suốt đời, nhiều gia đình bệnh nhân suy kiệt về kinh tế bởi phải lo chữa bệnh và không thể duy trì đi làm, học tập bình thường. Vì vậy, hầu hết

bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều là đối tượng hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Song may mắn, 100% bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đều đã có bảo hiểm y tế, giúp chi trả chi phí điều trị, trong đó có khoảng 95% số bệnh nhân được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Là một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, bệnh nhân Đỗ Thị Hòa, cho biết: Tôi 59 tuổi, quê ở xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, hiện sống độc thân. Tôi bị mắc bệnh suy thận, đã phải chạy thận nhân tạo nhiều năm nay, vì vậy hoàn cảnh đã khó khăn càng khó khăn hơn. Mỗi tuần, tôi đi từ Kiến Xương đến Bệnh viện Đại học Y Thái Bình chạy thận 3 lần. Do sức khỏe yếu lại phải đi chữa bệnh thường xuyên nên tôi không lao động kiếm tiền được, không có nguồn thu nhập, việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt đều nhờ họ hàng, làng xóm và tiền trợ học ngày. Những năm qua, may mắn tôi được cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo. Bởi

nếu không có BHYT giúp chi trả 100% viện phí thì tôi đã chết từ lâu vì không thể có tiền chi trả cho việc chữa bệnh.

Chị Lê Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình cho biết: Theo quy định của Bộ Y tế, cơ cấu giá một lần chạy thận nhân tạo của bệnh nhân thận được xây dựng gồm 11 khoản, bao gồm chi phí chạy lọc máu, dịch lọc, màng lọc, dịch sát khuẩn màng lọc... Hiện tại, chạy thận nhân tạo có chi phí khá cao, 1 chu kỳ chạy thận tùy thuộc vào vật tư tiêu hao và hạng bệnh viện, trung bình hết khoảng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng một lần/bệnh nhân. Đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn tỉnh, trung bình BHYT chi trả khoảng 8 triệu đồng/bệnh nhân/tháng, mỗi năm khoảng 100 triệu đồng/bệnh nhân. Trong khi đó, bệnh nhân điều trị chạy thận nhân tạo cần phải duy trì điều trị suốt đời để duy trì sự sống. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện đang có gần 400 bệnh nhân có BHYT, đang điều trị chạy thận nhân tạo tại 4 cơ sở điều trị trong toàn tỉnh. Hầu hết các bệnh nhân đều được quỹ BHYT chi trả mức 100% chi phí khám chữa bệnh, số phải đồng chi trả chỉ khoảng dưới 10% số bệnh nhân. Vì vậy, BHYT thực sự là cứu cánh, giúp người mắc bệnh nan y như suy thận mãn yên tâm duy trì chữa bệnh bằng phương pháp chạy thận nhân tạo và giúp đời sống của họ bớt khó khăn rất nhiều.

HÀ DUNG

Thiết bị thu nước từ hơi sương

Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa nghiên cứu thành công thiết bị thu nước từ hơi sương để tạo nguồn nước sạch.

Thiết bị có tên là E.free-WACO, hoạt động dựa trên nguyên lý của la sen và sự va chạm các hạt sương trong không khí. Thiết bị có các tấm lưới bằng sợi Polypropylen, khi sương chạm vào bề mặt lưới, sương được tích tụ, hình thành các giọt nước lớn và chảy vào hệ thống kênh dẫn truyền của thiết bị. Trên bề mặt sợi Polypropylen, có các hạt nano bạc để khử khuẩn, chống rêu, mốc. Nước thu được có thể dùng làm nước ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày. Với thiết kế ban đầu, mỗi đêm, thiết bị có thể thu từ 25 - 30 lít nước sạch, nhóm đang tiếp tục hướng nghiên cứu để có thể thu được hơn 100 lít nước mỗi đêm. Nhóm cho biết, thiết bị phù hợp cho vùng cao, nơi khó khăn về nước sạch.

Công nghệ mô phỏng ánh sáng tự nhiên

Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) phát triển thành công công nghệ ánh sáng trong nhà mô phỏng ánh sáng tự nhiên.

Hệ thống phát sáng gồm một tấm panel mỏng và khung dày 10cm, có thể tái tạo ánh sáng tự nhiên thông qua ánh sáng qua ánh sáng đèn LED, có thể chuyển ánh sáng từ bình minh sang giữa trưa và hoàng hôn, thông qua việc điều chỉnh ánh sáng của đèn LED. Tập đoàn lên kế hoạch đưa công nghệ vào ứng dụng trong các văn phòng, khu vực công cộng và những nơi thiếu hoặc không có ánh sáng tự nhiên. Các công ty, văn phòng có thể lắp đặt công nghệ mới trong một vài năm tới.



(theo nhandan.com.vn)